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นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา นำโดย นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้มีการหารือถึงภารกิจของ สพฐ. ซึ่งตนได้รายงานถึงประเด็นหลักที่
สพฐ.ขับเคลื่อนอยู่ขณะนี้คือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมให้ก้าวนำด้านคุณภาพ มีเป้าหมายหลัก คือ คุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึง
และนำเสนอเรื่องที่ สพฐ. ต้องการความช่วยเหลือจากบอร์ดอิสระฯ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระฯได้แสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
ว่ามีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ โดยอาจจะต้องปรับรูปแบบโดยอาจแยกออกจาก สพฐ.ตั้งเป็นองค์กรใหม่

“ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
ได้ข้อสรุปว่าจากนี้จะมีการประชุมหารือเป็นระยะ โดยมีการตั้งประเด็นที่จะหารือฝ่ายละ 1 ประเด็น
เพื่อตรียมข้อมูลในเชิงลึกนำมาหารือและวิเคราะห์ให้ไปสู่การปฏิบัติ
ขณะนี้ได้มีการตั้งกรุ๊ปสนทนาทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลพื้นฐาน
ซึ่งจะทำให้การประชุมหารือครั้งต่อไปเป็นไปในเชิงการให้ความเห็น และนำไปใช้ในการขับเคลื่อน
ไม่ใช่ประชุมหารือเพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน ทั้งนี้ จะมีการหารืออีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ.นี้” เลขาฯ กพฐ.กล่าว.
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